



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
6 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 6 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,467 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,960,039 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,288 ราย รักษาหายสะสม 1,843,018 ราย ยังรักษาอยู่ 97,410 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 69 ราย เสียชีวิตสะสม 19,611 ราย ผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 79,072,396 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 249,809,258 ราย เสียชีวิต 5,052,342 ราย รักษาหาย 226,150,216 ราย

**ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เตือนยุโรป ศูนย์กลางระบาดโคโรนาใหม่ ยอดเสียชีวิตอาจถึง 5 แสนราย **อังกฤษ** อนุมัติใช้ยา โมลนูพิราเวียร์ ชาติแรกของโลก ขณะที่นักวิจัยออกซ์ฟอร์ดพบยีนตัวหนึ่งในมนุษย์ เพิ่มความเสี่ยงได้รับอันตรายจากโควิด 19 มากกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า พบมากในประชาชนแถบเอเชียใต้ **นิวซีแลนด์** จัดหายาบริษัทยาบริษัทยาผู้ติดเชื้อโควิด 19 **สหรัฐฯ** เตรียมบังคับใช้มาตรการที่กำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนโควิดครบโดส ขณะที่พบกวางในรัฐโอไฮโอ ติดเชื้อโควิดถึง 80% **จีน** พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้ว 20 มณฑล

### 1. มาตรการเปิดประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, กท.ธุรกิจ

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค. เผยรายงานการเปิดประเทศ 1-4 พ.ย. 64 พบผู้เดินทางจาก 3 สนามบินสุวรรณภูมิ ภูเก็ต สมุย 13,129 ราย พบติดเชื้อ 10 ราย คิดเป็น 0.075% จากนักท่องเที่ยวทั้งหมด โดยประเทศต้นทางที่เข้าไทยมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐฯ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และจีน ตามลำดับ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, ผู้จัดการ, js100

- ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค. เผยว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และสายการบินตรวจเอกสารผู้เดินทางก่อนที่จะเดินทางเข้ามาให้ครบถ้วน เมื่อถึงประเทศไทยเคร่งครัดการตรวจคัดกรองซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงแรม สถานที่พัก และต้องจับคู่กับสถานพยาบาลคู่สัญญา เพื่อให้ผลการตรวจออกมาภายใน 6 ชั่วโมง ส่วนความกังวลหากพบการติดเชื้อแพร่ระบาด นั้น ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุไว้แล้ว ทั้งการควบคุมสถานการณ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยว คนในพื้นที่ และการจัดการทรัพยากรให้พร้อมในการควบคุมโรค เช่น อาจลดการทำกิจกรรมในกลุ่มนักท่องเที่ยว จนถึงการยุติการรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมาตรการต่างๆ จะต้องเป็นมติจากที่ประชุมของจังหวัดนั้น ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือกับ กทม. ภาคเอกชน สมาคมภัตตาคาร สมาคมค้าปลีก ได้ข้อสรุปว่า 1. เร่งรัดร้านค้า สถานประกอบการ ร้านอาหาร ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ สร. และมาตรฐาน SHA และ SHA+ 2.ร้านอาหารที่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึงเวลา 21.00 น. ขอให้กำกับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย ศบค. จะประเมินสถานการณ์ทุกสองสัปดาห์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สวท.,INN) ทีวีทุกช่อง

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด ขณะนี้ฉีดไปแล้วร้อยละ 80 ของประชากร และเตรียมขยายเพิ่มการฉีดวัคซีนในอีก 16 จังหวัดท่องเที่ยวที่จะเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวต่อไปในเดือน ธ.ค.สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงอย่างช้า ๆ ยกเว้น 4 จังหวัดชายแดนใต้ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ขอนแก่น ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยสูง อีกทั้งต้องจับตาบางจังหวัด โดยจะเสนอข้อมูลไปบูรณาการการจัดการในพื้นที่

- หลังเปิดประเทศมีการคาดการณ์ใหม่ โดย **รูปแบบที่ 1** หากมาตรการผ่อนคลายเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจเกิดระบาดเพิ่ม บางวันอาจพบผู้ติดเชื้อใหม่ 3-4 หมื่นราย แต่หากได้รับความร่วมมือดี มาตรการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จจะเป็น **รูปแบบที่ 2** จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเฉลี่ยวันละ 5-6 พันราย ขณะนี้อยู่ในรูปแบบนี้ ส่วน**รูปแบบที่ 3** หากมาตรการดำเนินได้ปานกลาง จะพบผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 1.2-1.3 หมื่นราย

- จากที่ยุโรปที่กลับมาระบาดอีกครั้ง เนื่องจากเปิดทุกกิจกรรม/กิจการ และไม่สวมหน้ากาก ไทยจะนำมาเป็นบทเรียน ซึ่งการเปิดประเทศ มีการเดินทางมากขึ้น ทำกิจกรรมมากขึ้น โอกาสติดเชื้อมีแน่ ๆ ดังนั้น จะทำอะไรให้ผู้ติดเชื้อมีอาการน้อยที่สุด และบางกิจกรรมหากไม่จำเป็นก็ไม่ควรเปิด

### 2. ผลการใช้สูตรไขว้ SV+AZ ใน กทม. ป้องกันติดเชื้อได้ 70%

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, thaigov, acnews, thebangkokinsight, amarintv, thaigov, mcot, js100, pptvhd36, nationtv, ch7, INN

- สร. เผยวัคซีนสูตรไขว้ "ซิโนแวค-แอสตรา" จากการใช้จริงใน กทม. ป้องกันติดเชื้อได้ 70% สูงกว่าแอสตราฯ 2 เข็ม ที่ป้องกันติดเชื้อได้ 54% ด้านคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เห็นชอบฉีดวัคซีนโควิดขึ้นผิวหน้าได้กรณีวัคซีนมีจำกัด

และฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ไม่ต้องเว้น 14 วัน ส่วนผู้ที่ฉีดแอสตรา 2 เข็มให้กระตุ้นด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาหลังฉีดเข็ม 2 ครบ 6 เดือน

### 3. อนุมัติฉีด AZ เข็ม 3 ให้กลุ่มซิโนฟาร์ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, สวท., INN) ที่วิทุกช่อง

- อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ที่ประชุม คกก.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติให้กลุ่มผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน AZ เบื้องต้นขอให้ผู้ที่ฉีดซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม และผู้ที่ฉีดสูตรไข้ว SV+ซิโนฟาร์ม ให้ติดต่อหน่วยฉีดวัคซีน หรือ สสจ. เพื่อขอฉีดกระตุ้น เริ่มสัปดาห์หน้า ในผู้ที่ฉีดตั้งแต่เดือน มิ.ย. 64 ลงมาก่อน

### 4. สถานการณ์โควิดภาคใต้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thailandplus

- นพ.สุวรรณ วัฒนยั้งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลอนามัยโพล ชี้ คนไทย 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังกังวลกับการระบาดของโรคโควิด 19 ถึงร้อยละ 91.6 โดยเรื่องที่กังวลมากที่สุด คือ กลัวติดเชื้อจากคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน คนในชุมชน ขอเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังตนเองสูงสุด ทุกคนต้องประเมินผ่านระบบ “ไทยเซฟไทย” ให้มากขึ้น ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการ UP อย่างเคร่งครัด

### 5. เข้มความปลอดภัยตลาดนัด สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผยว่า ตลาดนัด สธ. จ.นนทบุรี เปิดวันแรก 5 พ.ย. เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจรายได้ให้แก่ประชาชน ได้เน้นย้ำให้พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ปฏิบัติงานในตลาดนัด ต้อง UP สวมถุงมือตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ทั้งนี้ จะตรวจคัดกรองทุกคนด้วย ATK อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และหากพบผลบวกจะแจ้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที และนำเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาในชุมชนที่ทางราชการกำหนดอย่างรวดเร็ว

### 6. แจง ATK ให้ผลลวง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, สวท., INN, isranews, nationtv, thaipbs, acnews, thaigov, sanook, thailandplus) ที่วิทุกช่อง

- อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีดังกล่าวถึงการตรวจ ATK ในร.ร.คำสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหารว่า เบื้องต้นจากการตรวจด้วย ATK ครั้งแรกพบครู นักเรียน ภารโรง 87 คน ติดเชื้อ แต่เมื่อตรวจซ้ำด้วยชุดตรวจอื่น ทั้ง Lepu ที่ทาง สปสช. จัดหา และชุดตรวจ ATK ของ สสจ.มุกดาหาร Standard Q ไม่พบการติดเชื้อ จึงตรวจซ้ำด้วย RT-PCR ไม่พบการติดเชื้อ โดยชุดตรวจ ATK ที่ตรวจแล้วพบการติดเชื้อเป็นชุดตรวจที่ทางโรงเรียนจัดหา (DVOT) สำหรับความแม่นยำของ ATK นั้น เมื่อเทียบกับ RT-PCR ย่อมน้อยกว่า แต่ ATK เหมาะสำหรับผู้ที่มีเชื้อมาก และต้องตรวจซ้ำบ่อย ๆ ส่วนสาเหตุที่เกิดความผิดพลาดดังกล่าว ที่ให้ผลลวงนั้น คาดว่าน่าจะเกิดจากการเก็บรักษาชุดตรวจ หรือการปนเปื้อนระหว่างการตรวจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, thaipbs, mcot, isranews, INN, kapook, สำนักข่าวไทย) ที่วิช่อง 7, 9

- ผอ.สำนักโรคระบาดวิทยา กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า จากการตรวจเบื้องต้นกับทางพื้นที่พบว่า แม้ผลตรวจ ATK เป็นบวก แต่เมื่อนำตัวอย่างเชื้อของนักเรียนทั้งหมดไปตรวจซ้ำด้วย RT-PCR พบให้ผลเป็นลบ ทั้งนี้ การตรวจให้ผลลวงใน ATK สามารถเกิดขึ้นได้ จึงต้องมีการตรวจซ้ำด้วย RT-PCR อีกครั้งเสมอ โดยทางโรงเรียนต้องมีมาตรการหรือสื่อสารกับผู้ปกครอง ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดความแตกตื่นและกังวลขนาดนี้ พร้อมย้ำว่า หากมีการติดเชื้อจริงในเด็ก ก็ไม่ต้องกังวลมากหรือถึงขั้นปิดทั้งโรงเรียน สามารถปิดแค่บางชั้นเรียน การเรียนยังสามารถเปิดได้ตามปกติ ยืนยันการติดเชื้อในเด็กไม่น่าห่วงกังวลเท่ากับผู้ใหญ่ เพราะมีอาการน้อย

### 7. การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ไทยมีวัคซีนโควิด 19 เข้ามาค่อนข้างมาก เช่น สัปดาห์หน้าจะมีวัคซีน AZ ส่งมอบอีก 2 ล้านโดส จากที่ส่งมอบแล้ว 35 ล้านโดส ทุกอย่างเป็นไปตามแผน ปลายปี 2564 นี้ บ.แอสตราฯ ยืนยันจะส่งครบ 61 ล้านโดสแน่นอน ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ขณะนี้ฉีดไปแล้วกว่า 6.8 ล้านโดส ซึ่งสัปดาห์หน้าจะเข้ามาอีก 6 ล้านโดส นอกจากนี้ ประเทศจีน จะบริจาควัคซีน SV ให้ไทยอีก 1.5 ล้านโดส ดังนั้น สัปดาห์หน้าจะมีวัคซีนเข้ามาเพียงพอ ขอให้ประชาชนติดต่อขอรับวัคซีนได้ ทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 หรือเข็ม 3

### 8. ปรับลดค่าตรวจโควิด-ค่าดำเนินการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กท.ธุรกิจ, thailandplus, infoquest

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ มีแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเปิดประเทศ ด้วยการเพิ่มจำนวนห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ขยายการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 แล็บ และรายงานผลใน 24 ชั่วโมง และได้มีการปรับราคาค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการจากเดิม 2,300

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บาท (ค่าตรวจ 1,600 บาท ค่าดำเนินการ 700 บาท) ลดค่าตรวจลงเหลือ 1,300 บาท และลดค่าดำเนินการเหลือ 100-300 บาท แล้วแต่กรณี และในอนาคตจะพิจารณาหาแนวทางเพื่อปรับลดราคาค่าตรวจให้ต่ำลงอีก</p> <p><b>9. ย้ำมาตรการสำหรับสถานศึกษา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, nationtv, thestandard</p> <p>- อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มี ร.ร. ในสังกัด สพฐ. เปิดเรียนรูปแบบ On-site แล้ว และจะทยอยเปิดเรียนมากขึ้นตามความพร้อม จึงต้องเน้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษา ประกอบด้วย <b>6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)</b> เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด <b>6 มาตรการเสริม</b> ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกรร. สักรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง ส่วนแนวทาง <b>7 มาตรการ</b> ได้แก่ ประเมิน TSC - Small Bubble - อาหารตามหลักสุขาภิบาล - อนามัยสิ่งแวดล้อม - School Isolation - Seal Route - School Pass</p> <p><b>10. ผู้ป่วยติดเชื้อเดินได้หลังรับวัคซีนไขว้</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ pptvhd36, 77kaoded, amarintv</p> <p>- คณะแพทย์และพยาบาล รพ.สวรรค์ประชารักษ์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.พระนอน จ.นครสวรรค์ เข้าตรวจเยี่ยมอาการของนายอัน ภูแปง ชายวัย 56 ปี หลังสามารถลุกนั่ง ขยับ และเดินได้ หลังได้รับวัคซีนโควิด 19 สูตรไขว้เข็มที่ 2 เมื่อเดือน ต.ค. 64 ที่ผ่านมา เชื่อเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนทำให้อาการดีขึ้น ในขณะที่แพทย์ไม่ยืนยัน พร้อมเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคและลดอัตราการเสียชีวิต</p>	
<p><b>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thaigov, INN</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี และจ.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมการทำงานของบุคลากรที่ศูนย์ให้บริการวัคซีนโควิด 19 ม.ราชภัฏอุดรธานี พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ พร้อมย้ำว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ยังเป็นเรื่องสำคัญ ลดป่วยหนักและเสียชีวิตได้ สธ. ได้เร่งจัดหาลงพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คือ ฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ของประชากรในเดือน พ.ย.</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus, acnews</p> <p>- น.พ.เรศ กรีษนัยวิวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า กรม สบส. เปิดระบบการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการเพื่อความสะดวก ไม่ต้องรอคิวนาน หรือติดต่อทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ Bizportal.go.th และ esta.hss.moph.go.th ลดการเดินทาง ป้องกันความเสี่ยง เลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมเผยข่าวดี ผู้ประกอบการสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องยื่นคำขอ เพียงชำระค่าธรรมเนียมมีผลเท่ากับต่ออายุใบอนุญาตโดยอัตโนมัติวันที่ 22 พ.ย. นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ช่วงประเพณีทอดกฐิน ขอเน้นย้ำให้วัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของ สธ. อย่างเคร่งครัด การจัดทำโรงทานควรมีการคุมเข้มด้านความสะอาด ปลอดภัย และป้องกันโควิด 19 ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ สถานที่เตรียมปรุง และจัดรับอาหาร โดยสถานที่ตั้งโรงทานควรอยู่ในพื้นที่โล่ง ผู้ปรุงประกอบอาหารไม่ควรสัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรง แยกภาชนะ-อุปกรณ์ระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ เน้นปรุงอาหารให้สุก หลีกเลี่ยงทำอาหารที่บูดเสียง่าย ใช้อุปกรณ์สำหรับหยิบจับหรือตักอาหาร ควรจัดอาหารเป็นชุดพร้อมแจกจ่ายให้นักกลับไปรับประทานที่บ้าน ห้ามจัดกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน ที่สำคัญ ผู้ปรุงประกอบ ผู้ตักอาหาร และผู้ให้บริการ ต้องสวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ ตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ก่อนการเตรียมอาหาร และหลังปรุงอาหารเสร็จ ควรจัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย และกำหนดจุดที่ยืนรอรับอาหารต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, ทวีช่อง NBT</p> <p>- นพ.สรวิชัย บัญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School ที่ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬารัตนาธิปัตย์วิทยาลัยตรี และ ร.ร.แสงธรรมวิทยารังมุลนิธิ อ.เมือง จ.ตรัง โดยคณะตรวจเยี่ยมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องการจัดทำแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม กรณีพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียน จัดให้มี School Isolation นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) และการสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีที่เหมาะสม ตลอดจนเน้นย้ำการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม อย่างเคร่งครัด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า คลัสเตอร์ที่ยังพบในไทย คือ 1.เรือนจำใน กทม. 2.เชียงใหม่ 3.สถานบันเทิง กทม. 4.สถานศึกษา จ.ฉะเชิงเทรา 5.โรงงาน กทม. 6.แคมป์ก่อสร้าง ล้งผลไม้ จ.จันทบุรี 6.บริษัท จ.เชียงใหม่ กทม. 7.ค่ายทหาร จ.ชลบุรี และ 8.ตลาด เชียงใหม่ พบแรงงานประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้าช่องทางธรรมชาติ ล่าสุดลักลอบเข้ามา 7 ราย จากกัมพูชา ส่วนหนึ่งมีคนไทยคอยอำนวยความสะดวกพาเข้า</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ, thejournalistclub, thaipbs, nationtv</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายกฯ ยินดีที่วัคซีนโควิด 19 ฝีมือคนไทย อย่าง ChulaCov-19 mRNA กับ วัคซีนไบยา ซึ่งผลิตโดยจุฬาฯ ใกล้เคียงประสบความสำเร็จ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ผจก.,)</p> <p>-นพ.ไพโรจน์ สุริยกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ไทยมีแนวโน้มการติดเชื้อลดลง แต่ยังคงพบคลัสเตอร์ขนาดเล็ก ในหลายพื้นที่ สำหรับคณะสงฆ์ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิดเพราะมีกิจกรรม จึงมอบหมายให้ รพ.สงฆ์ ดำเนินการ ฉายาการฉีดวัคซีนเข็ม 3 สำหรับพระสงฆ์ที่รับการฉายาการฉีดวัคซีน SV ครบ 2 เข็มแต่คณะสงฆ์ที่จุดให้บริการ ณ รพ.สงฆ์</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>วงศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น รพ.บึงกาฬ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thaigov</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และร.ม.ส. พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น “ฐิติธัมโม เมตตา” รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมีการขยายหน่วยบริการให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความแออัด บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในอาคารประกอบด้วย หอผู้ป่วยทั่วไป 7 ชั้น หอผู้ป่วยพิเศษ 2 ชั้น และหอผู้ป่วยสำหรับพระสงฆ์ 1 ชั้น ได้รับเมตตาจาก หลวงปู่ปรีดา ฌนทโร บริจาคเงินในการก่อสร้าง พร้อมสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท</p>	-
<p><b>ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ acnews, ejan</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ร.ม.ช.ส. กล่าวว่า ส.ส. พร้อมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลก ส่งเสริมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ให้สามารถแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเป็น Herbal Champions ตั้งเป้าปี 2565 สร้างรายได้ 7.8 หมื่นล้านบาท</p>	-
<p><b>เตือนเดินป่าระวังแมลง-สัตว์มีพิษ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ห่วงนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าเขา หรือกางเต็นท์พักแรมตามวนอุทยานต่าง ๆ ควรระมัดระวังแมลงและสัตว์มีพิษต่าง ๆ เช่น แมลงก้นกระดก งู แมงป่องบางชนิด อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงกับชีวิตได้ พร้อมแนะควรรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมบริเวณรอบที่พัก คัดแยกและทิ้งขยะหรือเศษอาหารในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหาร หรือแหล่งเพาะพันธุ์</p>	-
<p><b>เตือนผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, newtv, INN, TNN, thailandplus</p> <p>- อ.ย. พบการขายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจันทลีลาชนิดแคปซูลทางออนไลน์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่พบการอนุญาตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังอย่าหลงเชื่อซื้อมารับประทาน เสี่ยงได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีประสิทธิผลในการบรรเทารักษาโรค</p>	-
<p><b>การสูบบุหรี่เสี่ยงเกิดภาวะปอดรั่ว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ js100</p> <p>- นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก เตือนการสูบบุหรี่ส่งผลให้เกิดภาวะปอดรั่ว หรือภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอด คือ ภาวะที่มีอากาศเข้าไปแทรกอยู่ภายในช่องปอดจนเบียดเนื้อปอด ทำให้ปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่และทำงานได้ไม่ดี ส่งผลต่อการหายใจของผู้ป่วย เป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน เพราะหากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต</p>	-
<p><b>แฉข้อมูลผู้ป่วย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>- เฟซบุ๊กเพจ Drama-Addict เผย ข้อมูลคนไข้ รพ. 11 แห่ง 1 แसनรายชื่อ โดยไม่ระบุชื่อ รพ. ถูกแฮกเกอร์เจาะข้อมูลนำไป แฉในเว็บไซต์ Raidforums เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับ ส.ส. เมื่อต้นเดือน ก.ย. โดยเป็นไฟล์ที่มีการระบุ ชื่อ วันเกิด เลขบัตรประชาชน นำไปแฉให้โหดฟรี เบื้องต้นได้ทำการส่งข้อมูลให้ตำรวจแล้ว พร้อมแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการ</p>	-